

Nguyễn Trãi, ngày 30 tháng 8 năm 2023

THƯ NGỎ

Về việc vận động ủng hộ, tài trợ mua sắm thiết bị dạy học Năm học 2023 - 2024

Kính gửi: Quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương xã Nguyễn Trãi

Lời đầu tiên thay mặt cho Chi ủy chi bộ - Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xin trân trọng gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong công tác.

Trong những năm qua trường Tiểu học Nguyễn Trãi luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Ân Thi và sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Nguyễn Trãi, nhà trường đã phối hợp tốt với các bậc cha mẹ học sinh để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ trên chuẩn cao, yêu nghề, có kinh nghiệm, luôn nhiệt tình tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng giáo dục luôn được tổ chức thực hiện tốt và đạt kết quả cao. Nhà trường luôn được xếp ở tốp đầu trong khối các trường Tiểu học trong toàn huyện, nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.

Năm học 2023-2024 nhà trường có 28 phòng học, phòng chức năng, và các công trình phụ trợ khác. Khuôn viên nhà trường luôn đảm bảo an toàn, khang trang, xanh sạch đẹp. Hiện nay, để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì các trang thiết bị dạy học trong trường còn nhiều thiếu thốn nhưng nguồn kinh phí nhà trường không thể đáp ứng được. Với phương châm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo dựng một môi trường giảng dạy và học tập chất lượng, an toàn, thân thiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, Ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Trãi thiết tha kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh và nhân dân địa phương trong và ngoài xã Nguyễn Trãi hãy vì tương lai của thế hệ trẻ, tiếp tục ủng hộ vật chất và tinh thần cho nhà trường, nhằm giúp đỡ thầy,

trò thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy và học tập, góp sức xây dựng trường học hạnh phúc.

Chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn và ghi nhận “ Những tấm lòng vàng” của các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho nhà trường.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:

- Đ/c: Nguyễn Thị Ngà – Thủ quỹ nhà trường. Số điện thoại: 02213863168
- Hoặc số tài khoản nhà trường: **8690000758**
- Tên tài khoản: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
- Ngân hàng BIDV

Mọi đóng góp của quý vị chúng tôi sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai cho mọi người đều biết trong các cuộc họp phụ huynh, trên trang Website của nhà trường và báo cáo về UBND xã và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Ân Thi.

Xin trân trọng cảm ơn mọi sự chia sẻ, đóng góp của quý vị!

TM. BAN VẬN ĐỘNG